

## 'กรีนครีเอทีฟเดย์' กระตุ้นคนรุ่นใหม่ ผูกมิตรชุมชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกรีนโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

### รายงานพิเศษ

จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนากิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโดยรอบ แล้วนำรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมาวิเคราะห์หากลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมรวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมต่อยอดเป็นโมเดล ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรม “GREEN CREATIVE DAY” นักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่



นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ



เจตน์สฤษฎ์

นายเจตน์สฤษฎ์ โชติภูมินันท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีและตื่นเต้น จากเดิมที่ตนไม่ค่อยใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก หลังจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้แล้ว ความคิดและไลฟ์สไตล์ของตนก็เปลี่ยนไป รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่ตนเริ่มตื่นตัวจากตัวเราเอง

ในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเสนอแผนงาน 2 แผน คือ แผนสื่อสารภายใน ใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยปลอดพลาสติก รู้คิด รู้ใช้ ไม่เป็นภาระ อย่างยั่งยืน” แนวทางหลักๆ คือ พวกเราจะรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก “SPUC PLASTIC SET ZERO” ภายในมหาวิทยาลัย ถ้าใครจะใช้ถุงพลาสติกจะไม่ฟรีอีกต่อไป และต้องมีค่าใช้จ่าย โดย

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 9 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10450

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 66.42 Ad Value: 73,062

PRValue (x3): 219,186

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'กรีนครีเอทีฟเดย์' กระตุ้นคนรุ่นใหม่ผูกมิตรชุมชนร่วมอนุรักษ์...

กำหนดเป็นมาตรการบังคับ ถ้าใครต้องการใช้ถุงพลาสติก ผู้ประกอบการร้านค้าจะเก็บค่าบริการ 3 บาทต่อชิ้น และนำเงินส่วนนี้ไปใช้จัดการขยะในมหาวิทยาลัยต่อไป

ส่วนแผนสื่อสารกับชุมชนรอบข้าง จะใช้แนวคิดขยายผลโมเดลชุมชนปลอดพลาสติก โดยจะร่วมมือกับเทศบาล แสนสุข และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ ร้านค้า

ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ใช้ชายหาดบางแสน อย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแนวร่วมในการรณรงค์ รักษาพื้นที่ชายหาดให้สวยงามและปลอดขยะพลาสติก

ด้าน นายปรัชญา อินทร์รอด นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิศวกรรมบูรณาการ กล่าวว่า เมื่อมองจากตัวเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมถือว่า มีความใส่ใจและยึดปฏิบัติในเบื้องต้นอยู่แล้ว เช่น ชื้อของจะไม่รับถุงพลาสติก จะนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้ อาจจะเป็นเพราะภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กระบวนการดูแลรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิถีปกติของนักศึกษาทุกคนในสถาบัน

การมีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมระดมความคิดในการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงเรื่องการทำต่อ ยอด และขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง

ส่วนแผนการสื่อสารในชุมชน ได้มีโอกาสหารือกับโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ โดยมีแนวคิดในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก กลุ่มนักเรียน โรงเรียนมัธยม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กรู้จัก

เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันนำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไปใช้ต่อยอดและขยายผลจากกิจกรรมเด่นๆ ของทางโรงเรียนที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เกิดเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนใกล้เคียงได้ปฏิบัติตาม อาทิ โครงการธนาคารขยะ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำปุ๋ยน้ำหมัก

ปิดท้ายที่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญ คือ การทำให้สังคมไทยมีความตระหนักและมีพฤติกรรม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ผู้ร่วมงานร่วมใจใช้ถุงผ้าและพกพาแก้วน้ำส่วนตัว



ปรัชญา



นักศึกษาต้อนรับประชาชนด้วยขนมอะดูมินิยม